

รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐



องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ
อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

คำนำ

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำจึงได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๐ ขึ้นเพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วิสัยทัศน์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ

วิสัยทัศน์การพัฒนา

“เป็นองค์กรการพัฒนามีการบริหารจัดการที่ดี ยกระดับการศึกษาในระดับปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน และมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ยั่งยืน”

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มี ๔ แผนงาน ดังนี้

แผนงานที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน

แผนงานที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบประปา และการจัดหาน้ำดื่ม

แผนงานที่ ๓ การก่อสร้างสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานที่ ๔ การขยายเขตไฟฟ้าและแสงสว่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี ๒ แผนงาน ดังนี้

แผนงานที่ ๑ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานที่ ๒ การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกัน/การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน มี ๕ แผนงาน ดังนี้

แผนงานที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

แผนงานที่ ๒ การศึกษา

แผนงานที่ ๓ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานที่ ๔ การป้องกันรักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

แผนงานที่ ๕ การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ มี ๒ แผนงาน ดังนี้

แผนงานที่ ๑ การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

แผนงานที่ ๒ การส่งเสริมการใช้สินค้าท้องถิ่นและการตลาด

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารและพัฒนากองกร มี ๓ แผนงาน ดังนี้

แผนงานที่ ๑ การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

แผนงานที่ ๒ การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

แผนงานที่ ๓ การสารสนเทศท้องถิ่น และการส่งเสริมความเข้าใจในกิจการสภา

การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐(๕) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณการใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์

"เป็นองค์กรการพัฒนาที่มีการบริหารจัดการที่ดียกระดับการศึกษาในระดับปฐมวัยให้ได้มาตรฐานและมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ยั่งยืน"

ข. พันธกิจ

๑. ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
๒. ประชาชนมีความรู้ และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
๓. ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
๔. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข
๕. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
 - ๑.๑ การจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
 - ๑.๒ การจัดการศึกษาและส่งเสริมการศึกษา
 - ๑.๓ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 - ๑.๔ การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัย
 - ๑.๕ การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 - ๒.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน
 - ๒.๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบประปา และการจัดหาน้ำดื่ม
 - ๒.๓ การก่อสร้างสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
 - ๒.๔ การขยายเขตไฟฟ้าและแสงสว่าง

- ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
 - ๓.๑ การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน
 - ๓.๒ การส่งเสริมการตลาด การใช้สินค้าท้องถิ่น
- ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 - ๒.๑ การบำบัดฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
 - ๒.๒ การปรับปรุงระบบการจัดการน้ำเสียและลดปริมาณขยะมูลฝอยของเสียอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ
- ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร
 - ๕.๑ การบริหารงานบุคลากรและพัฒนาบุคลากร
 - ๕.๒ การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
 - ๕.๓ การสารสนเทศท้องถิ่นและการส่งเสริมความเข้าใจในกิจการสภา

ง. การวางแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๓ ปี ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๐	
	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๘๔	๙,๔๐๐,๓๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๙	๕,๘๕๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	๕	๙๗๕,๐๐๐.๐๐
ยุทธการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๒	๔๒๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร	๓๒	๑๕,๑๓๒,๐๐๐.๐๐
รวม	๑๕๒	๓๑,๗๗๗,๓๐๐.๐๐

จ. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณที่ตั้งไว้ ๒๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท สามารถจำแนกตาม ยุทธศาสตร์ไม่รวมค่าใช้จ่ายประจำ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๖๕	๑๐,๑๘๒,๘๓๑.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๕	๒,๓๐๕,๕๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	๓	๖๕,๐๐๐.๐๐
ยุทธการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๑๐๕,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร	๘	๖๘๖,๐๐๐.๐๐
รวม	๙๔	๑๓,๖๙๔,๓๓๑.๐๐

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำมีดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย	โครงการการดำเนินการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.	๕๐,๐๐๐	เพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินงานของ อปพร.	จัดอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย	โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชราคนพิการและผู้ด้อยโอกาส	๒๕,๐๐๐	เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมของ ต.วังทรายคำ นาโปงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ช่วยเหลือครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์/ผู้ยากไร้/เด็ก/สตรี/ประชาชนผู้ด้อยโอกาส
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย	โครงการศึกษาดูงานมทรรวมศึกษาระดับภาค/ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐	๓๐,๐๐๐	เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้นอกสถานศึกษา	บุคลากรโรงเรียนได้ศึกษาดูงานในกิจกรรมการศึกษาจากแหล่งอื่น ๆ
๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียน อบต.วังทรายคำ ๑ ป่าสัก	๙,๔๖๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รร. อบต.วังทรายคำ ๑ ป่าสัก	จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียน อบต.วังทรายคำ ๑ ป่าสัก
๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) โรงเรียน อบต.วังทรายคำ ๑ ป่าสัก	๖,๖๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียน อบต.วังทรายคำ ๑ ป่าสัก	จัดหาเครื่องแบบนักเรียนสำหรับโรงเรียน อบต.วังทรายคำ ๑ ป่าสัก
๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)โรงเรียน อบต.วังทรายคำ ๑ ป่าสัก	๔,๔๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การเรียนโรงเรียน รร.อบต.วังทรายคำ ๑ ป่าสัก	จัดหาอุปกรณ์การเรียนโรงเรียน อบต.วังทรายคำ ๑ ป่าสัก
๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) (รายหัว) โรงเรียน อบต.วังทรายคำ ๑ ป่าสัก	๓๗,๔๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดการเรียนการสอนโรงเรียน อบต.วังทรายคำ ๑ ป่าสัก	จัดการเรียนการสอนคิดเป็นรายหัว

๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคม/ชุมชน และการรักษา ความสงบเรียบร้อย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา) โรงเรียน อบต.วังทรายคำ ๑ ป่าสัก	๒๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียน อบต.วังทรายคำ ๑ ป่าสัก	ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้ มีมาตรฐานที่ดีกว่าเดิม
๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคม/ชุมชน และการรักษา ความสงบเรียบร้อย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด) โรงเรียน อบต.วังทรายคำ ๑ ป่าสัก	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ปรับปรุงห้องสมุด รร.อบต. วังทรายคำ ๑ ป่าสัก	ปรับปรุงห้องสมุดให้มีมาตรฐาน พร้อมในการเรียนการสอน
๑๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคม/ชุมชน และการรักษา ความสงบเรียบร้อย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู) ของโรงเรียน อบต.วังทรายคำ ๑ ป่าสัก	๙,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ข้าราชการครู รร.อบต. วังทรายคำ ๑ ป่าสัก	พัฒนาข้าราชการครูด้านต่าง ๆ
๑๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคม/ชุมชน และการรักษา ความสงบเรียบร้อย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๘,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายพัฒนาครู ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก
๑๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคม/ชุมชน และการรักษา ความสงบเรียบร้อย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน อบต. วังทรายคำ	๕๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน อบต. วังทรายคำ	พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน อบต.วังทรายคำ
๑๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคม/ชุมชน และการรักษา ความสงบเรียบร้อย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่าอินเทอร์เน็ต) โรงเรียน อบต.วังทรายคำ ๑ ป่าสัก	๙,๖๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียน อบต.วังทรายคำ ๑ ป่าสัก	ค่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน อบต. วังทรายคำ ๑ ป่าสัก
๑๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคม/ชุมชน และการรักษา ความสงบเรียบร้อย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือ) เรียนโรงเรียน อบต.วังทรายคำ ๑ ป่าสัก	๔,๔๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าหนังสือ โรงเรียน อบต.วังทรายคำ ๑ ป่าสัก	จัดหาหนังสือเรียนของโรงเรียน อบต.วังทรายคำ ๑ ป่าสัก
๑๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคม/ชุมชน และการรักษา ความสงบเรียบร้อย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษาจ่ายใน การรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	๒๑,๐๐๐	เพื่อใช้จ่ายในการรณรงค์ ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันยา เสพติดในสถานศึกษา

๑๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคม/ชุมชน และการรักษา ความสงบเรียบร้อย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวันสำหรับโรงเรียน อบต.วังทรายคำ ๑ ป่าสัก	๘๘,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนให้เด็กนักเรียนมี อาหารกลางวัน	เงินอาหารกลางวันสำหรับเด็ก นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครบ ทุกคน ๆ ละ ๒๐ บาท
๑๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคม/ชุมชน และการรักษา ความสงบเรียบร้อย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปงวัง	๘๘,๒๐๐	เพื่อสนับสนุนให้เด็กนักเรียนมี อาหารกลางวัน	เงินอาหารกลางวันสำหรับเด็ก นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครบ ทุกคน ๆ ละ ๒๐ บาท
๑๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคม/ชุมชน และการรักษา ความสงบเรียบร้อย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งฮี	๖๘,๖๐๐	เพื่อสนับสนุนให้เด็กนักเรียนมี อาหารกลางวัน	เงินอาหารกลางวันสำหรับเด็ก นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครบ ทุกคน ๆ ละ ๒๐ บาท
๑๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคม/ชุมชน และการรักษา ความสงบเรียบร้อย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นฮ้าง	๑๒๗,๔๐๐	เพื่อสนับสนุนให้เด็กนักเรียนมี อาหารกลางวัน	เงินอาหารกลางวันสำหรับเด็ก นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครบ ทุกคน ๆ ละ ๒๐ บาท
๒๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคม/ชุมชน และการรักษา ความสงบเรียบร้อย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวันสำหรับโรงเรียน อบต.วังทรายคำ ๑ ป่าสัก	๔๙,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนให้เด็กนักเรียนมี อาหารกลางวัน	เงินอาหารกลางวันสำหรับเด็ก นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครบ ทุกคน ๆ ละ ๒๐ บาท
๒๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคม/ชุมชน และการรักษา ความสงบเรียบร้อย	โครงการอบรมผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียน/ปฐมวัย/ อนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๒,๐๐๐	เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนมี ความรู้ความเข้าใจเด็กก่อน วัยเรียน	ฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ ปกครองที่ เกี่ยวข้องกับเด็กนักเรียนก่อน เตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน
๒๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคม/ชุมชน และการรักษา ความสงบเรียบร้อย	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน อบต.วังทรายคำ ๑ บ้านป่าสัก	๔๕,๗๖๐	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับอาหาร เสริม (นม) ครบทุกคน	เงินอาหารเสริม (นม)สำหรับเด็ก นักเรียน ครบทุกคนตามจำนวน ที่ได้รับการจัดสรร
๒๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคม/ชุมชน และการรักษา ความสงบเรียบร้อย	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านก่อ	๒๕๗,๙๒๐	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับอาหาร เสริม (นม) ครบทุกคน	เงินอาหารเสริม (นม)สำหรับเด็ก นักเรียน ครบทุกคนตามจำนวน ที่ได้รับการจัดสรร
๒๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคม/ชุมชน และการรักษา ความสงบเรียบร้อย	โครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียนบ้านทุ่งฮี	๗๔,๘๘๐	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับอาหาร เสริม (นม) ครบทุกคน	เงินอาหารเสริม (นม)สำหรับเด็ก นักเรียน ครบทุกคนตามจำนวน ที่ได้รับการจัดสรร

๒๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคม/ชุมชน และการรักษา ความสงบเรียบร้อย	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวังทรายคำวิทยา (ปงวังอนุสร)	๑๑๐,๒๔๐	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับอาหาร เสริม (นม) ครบทุกคน	เงินอาหารเสริม (นม)สำหรับเด็ก นักเรียน ครบทุกคนตามจำนวน ที่ได้รับการจัดสรร
๒๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคม/ชุมชน และการรักษา ความสงบเรียบร้อย	โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ปงวัง	๓๗,๔๔๐	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับอาหาร เสริม (นม) ครบทุกคน	เงินอาหารเสริม (นม)สำหรับเด็ก นักเรียน ครบทุกคนตามจำนวน ที่ได้รับการจัดสรร
๒๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคม/ชุมชน และการรักษา ความสงบเรียบร้อย	โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ต้นฮ่าง	๕๔,๐๘๐	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับอาหาร เสริม (นม) ครบทุกคน	เงินอาหารเสริม (นม)สำหรับเด็ก นักเรียน ครบทุกคนตามจำนวน ที่ได้รับการจัดสรร
๒๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคม/ชุมชน และการรักษา ความสงบเรียบร้อย	โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่ง ฮี	๒๙,๑๒๐	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับอาหาร เสริม (นม) ครบทุกคน	เงินอาหารเสริม (นม)สำหรับเด็ก นักเรียน ครบทุกคนตามจำนวน ที่ได้รับการจัดสรร
๒๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคม/ชุมชน และการรักษา ความสงบเรียบร้อย	โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ป่าสัก	๒๐,๘๐๐	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับอาหาร เสริม (นม) ครบทุกคน	เงินอาหารเสริม (นม)สำหรับเด็ก นักเรียน ครบทุกคนตามจำนวน ที่ได้รับการจัดสรร
๓๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคม/ชุมชน และการรักษา ความสงบเรียบร้อย	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	เพื่อให้เด็กได้มีกิจกรรมร่วมกัน เกิดการหล้าคิดกล้าแสดงออก	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโดยมี กิจกรรมต่าง ๆ ที่เด็กและผู้ ปกครองได้เข้าร่วม
๓๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคม/ชุมชน และการรักษา ความสงบเรียบร้อย	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กนักเรียน/เด็กเล็กของสถาน ศึกษาสังกัด อบต. วังทรายคำ	๓๐,๐๐๐	เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก นักเรียนทำกิจกรรมร่วมกัน	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียน เข้าร่วมทำกิจกรรมร่วมกันและ สร้างความ สัมพันธ์ภายใน โรงเรียน
๓๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคม/ชุมชน และการรักษา ความสงบเรียบร้อย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการ สอน (รายหัว) (ค่าสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาเด็กเล็ก ศพด.ปงวัง)	๓๐,๖๐๐	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเรียน การสอน (รายหัว) ค่าสื่อการ เรียนการสอนวัสดุการศึกษาและ เครื่องเล่นพัฒนาเด็กเล็ก	จัดซื้อวัสดุการศึกษาและเครื่อง เล่นพัฒนาเด็กเล็ก

๓๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคม/ชุมชน และการรักษา ความสงบเรียบร้อย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการ สอน (รายหัว) (ค่าสื่อการเรียนการสอนวัสดุการ ศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาเด็กเล็ก ศพด. ทุ่งฮี)	๒๓,๘๐๐	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเรียน การสอน (รายหัว) ค่าสื่อการ เรียนการสอนวัสดุการศึกษาและ เครื่องเล่นพัฒนาเด็กเล็ก	จัดซื้อวัสดุการศึกษาและเครื่อง เล่นพัฒนาเด็กเล็ก
๓๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคม/ชุมชน และการรักษา ความสงบเรียบร้อย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการ สอน (รายหัว) (ค่าสื่อการเรียนการสอนวัสดุการ ศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาเด็กเล็ก ศพด.ต้นฮ้าง)	๔๔,๒๐๐	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเรียน การสอน (รายหัว) ค่าสื่อการ เรียนการสอนวัสดุการศึกษาและ เครื่องเล่นพัฒนาเด็กเล็ก	จัดซื้อวัสดุการศึกษาและเครื่อง เล่นพัฒนาเด็กเล็ก
๓๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคม/ชุมชน และการรักษา ความสงบเรียบร้อย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เป็นค่าจัดการเรียนการ สอน (รายหัว) (ค่าสื่อการเรียนการสอนวัสดุการ ศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาเด็กเล็ก ศพด.ป่าสัก)	๑๗,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเรียน การสอน (รายหัว) ค่าสื่อการ เรียนการสอนวัสดุการศึกษาและ เครื่องเล่นพัฒนาเด็กเล็ก	จัดซื้อวัสดุการศึกษาและเครื่อง เล่นพัฒนาเด็กเล็ก
๓๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคม/ชุมชน และการรักษา ความสงบเรียบร้อย	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๘๐,๐๐๐	เพื่อการควบคุมโรคไข้ เลือดออกในพื้นที่อย่างทั่วถึง	สนับสนุนจัดซื้อน้ำยากำจัดยุง หรือแมลงเป็นพาหะสำหรับโรค ไข้เลือดออก
๓๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคม/ชุมชน และการรักษา ความสงบเรียบร้อย	โครงการรณรงค์การฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า	๒๕,๐๐๐	เพื่อการควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า	สนับสนุนจัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า สำหรับการป้องกันและรณรงค์ โรคพิษสุนัขบ้า
๓๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคม/ชุมชน และการรักษา ความสงบเรียบร้อย	โครงการจัดหาวัสดุกีฬาหมู่บ้าน	๔๕,๐๐๐	เพื่อให้เยาวชนประชาชนได้มี อุปกรณ์กีฬาร่วมกันในหมู่บ้าน	สนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ให้หมู่บ้าน ๙ หมู่บ้าน
๓๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคม/ชุมชน และการรักษา ความสงบเรียบร้อย	โครงการกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคมหาราช	๑๐,๐๐๐	เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความ จงรักภักดี/ไว้อาลัยถึงนายพลวง ในราชการที่ ๙	จัดกิจกรรมสำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณใน ร.๙
๔๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคม/ชุมชน และการรักษา ความสงบเรียบร้อย	โครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคมหาราชินี	๑๐,๐๐๐	เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความ จงรักภักดี	จัดกิจกรรมในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคมหาราชินี

๔๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคม/ชุมชน และการรักษา ความสงบเรียบร้อย	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๙๐,๐๐๐	เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริม กิจกรรมประเพณีท้องถิ่นสืบไป	สนับสนุนกิจกรรมประเพณี ท้องถิ่น
๔๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคม/ชุมชน และการรักษา ความสงบเรียบร้อย	โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา	๑๐,๐๐๐	เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริม กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา สืบไป	สนับสนุนกิจกรรมประเพณีถวาย เทียนเข้าพรรษา
๔๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคม/ชุมชน และการรักษา ความสงบเรียบร้อย	โครงการประเพณีสงกรานต์	๕๐,๐๐๐	เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริม ประเพณีสงกรานต์สืบไป	สนับสนุนกิจกรรมประเพณี สงกรานต์
๔๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคม/ชุมชน และการรักษา ความสงบเรียบร้อย	โครงการจัดงานประเพณีสลากภัตของตำบล วังทรายคำ	๑๒๐,๐๐๐	เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริม ประเพณีสลากภัตสืบไป	สนับสนุนกิจกรรมประเพณี สลากภัต
๔๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคม/ชุมชน และการรักษา ความสงบเรียบร้อย	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสำคัญ	๓๐,๐๐๐	เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาล	สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติ การร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ
๔๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคม/ชุมชน และการรักษา ความสงบเรียบร้อย	โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	๓๐,๐๐๐	เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานใน ระดับตำบลเพื่อใช้ในการ วางแผนแก้ปัญหา	สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล พื้นฐานในการเก็บข้อมูลในระดับ ตำบลเพื่อแก้ไขปัญหา
๔๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคม/ชุมชน และการรักษา ความสงบเรียบร้อย	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๙,๕๐๐	เพื่อเป็นการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	สนับสนุนจัดกิจกรรมในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๔๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคม/ชุมชน และการรักษา ความสงบเรียบร้อย	โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็ก นักเรียน (D.A.R.E)	๒๕,๐๐๐	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รู้จักการทำ ประโยชน์ต่อสังคมห่างไกลยา เสพติด	สนับสนุนจัดทำกิจกรรมร่วมกับ โรงเรียนเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด ในเด็กนักเรียน
๔๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคม/ชุมชน และการรักษา ความสงบเรียบร้อย	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลด้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑๐	๖๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนได้มีสุขภาพที่ดี และห่างไกลยาเสพติด	สนับสนุนจัดทำกิจกรรมแข่งขัน กีฬาตำบล เพื่อให้ประชาชนมี ส่วนร่วม

๕๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ ชุมชน และการรักษาความ สงบเรียบร้อย	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๕,๒๐๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ
๕๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ ชุมชน และการรักษาความ สงบเรียบร้อย	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๙๐๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้พิการ	ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพ
๕๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ ชุมชน และการรักษาความ สงบเรียบร้อย	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๓๘,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ เบี้ยผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการ สงเคราะห์
๕๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ ชุมชน และการรักษาความ สงบเรียบร้อย	เงินสำรองจ่าย	๔๔๑,๙๓๑	เพื่อเป็นการช่วย เหลือฉุกเฉิน เกิดสาธารณภัยเร่งด่วนและ บรรเทาความเดือดร้อน ประชาชน	ช่วยเหลือสาธารณภัยเร่งด่วน ได้ทันต่อเหตุการณ์
๕๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ ชุมชน และการรักษาความ สงบเรียบร้อย	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนออมบุญวันละบาท	๙๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุน สวัสดิการออมบุญวันละบาท	สมทบกองทุนสวัสดิการออมบุญ วันละบาท
๕๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ ชุมชน และการรักษาความ สงบเรียบร้อย	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอวังเหนือ	๑๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน กิ่งกาชาดอำเภอวังเหนือ	เข้าร่วมกิจกรรมและอุดหนุน กิจกรรม
๕๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ ชุมชน และการรักษาความ สงบเรียบร้อย	อุดหนุนโรงเรียนบ้านก่อสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวัน	๔๙๖,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหาร กลางวันโรงเรียนบ้านก่อ	เข้าร่วมกิจกรรมและอุดหนุน กิจกรรม
๕๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ ชุมชน และการรักษาความ สงบเรียบร้อย	อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งฮีสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวัน	๑๔๔,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหาร กลางวันโรงเรียนบ้านทุ่งฮี	เข้าร่วมกิจกรรมและอุดหนุน กิจกรรม
๕๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ ชุมชน และการรักษาความ สงบเรียบร้อย	อุดหนุนโรงเรียนวังทรายคำวิทยา (ปงวังอนุสรณ์) สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	๒๑๒,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหาร กลางวันโรงเรียนวังทรายคำ วิทยา	เข้าร่วมกิจกรรมและอุดหนุน กิจกรรม

๕๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ ชุมชน และการรักษาความ สงบเรียบร้อย	อุดหนุนโรงเรียนบ้านก้อจ่างครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ	๖๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียน บ้านก้อจ่างครูสอนวิชาภาษา อังกฤษ	เข้าร่วมกิจกรรมและอุดหนุน กิจกรรม
๖๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ ชุมชน และการรักษาความ สงบเรียบร้อย	อุดหนุนโรงเรียนวังทรายคำวิทยา (ปงวังอนุสรณ์) จ้างครูพิเศษเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา	๖๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียน วังทรายคำวิทยาจ้างครูพิเศษ	เข้าร่วมกิจกรรมและอุดหนุน กิจกรรม
๖๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ ชุมชน และการรักษาความ สงบเรียบร้อย	อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งฮี (จ้างครูพิเศษ) โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา	๖๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียน บ้านทุ่งฮี (จ้างครูพิเศษ)	เข้าร่วมกิจกรรมและอุดหนุน กิจกรรม
๖๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ ชุมชน และการรักษาความ สงบเรียบร้อย	อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน	๖๗,๕๐๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านละ ๗,๕๐๐ บาท	เข้าร่วมกิจกรรมและอุดหนุน กิจกรรม
๖๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ ชุมชน และการรักษาความ สงบเรียบร้อย	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวังเหนือโครงการจัด สนับสนุนกิจกรรมงานรัฐพิธี	๑๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอวังเหนือโครงการ จัดสนับสนุนกิจกรรมงานรัฐพิธี	เข้าร่วมกิจกรรมและอุดหนุน กิจกรรม
๖๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ ชุมชน และการรักษาความ สงบเรียบร้อย	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมสนับสนุนการจัดงานมหกรรม ก่องปูจาจังหวัดลำปาง ประจำปี ๒๕๖๐	๑๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภา วัฒนธรรมการจัดงานมหกรรม ก่องปูจาจังหวัดลำปาง ประจำปี ๒๕๖๐	เข้าร่วมกิจกรรมและอุดหนุน กิจกรรม
๖๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ ชุมชน และการรักษาความ สงบเรียบร้อย	อุดหนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลวังทรายคำ โครงการศูนย์เรียนรู้ตำบลวังทรายคำ	๓๕,๐๐๐	เพื่ออุดหนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ตำบลวังทรายคำ	เข้าร่วมกิจกรรมและอุดหนุน กิจกรรม
รวม			๑๐,๑๘๒,๘๓๑		

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ มีดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ที่ดินและสิ่งก่อสร้างได้รับการดูแลสม่ำเสมอ
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑ (ซอย ๒)	๑๓๕,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้สัญจรที่สะดวกปลอดภัย	ถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๕ ตารางเมตร
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑ (ซอย ๕)	๘๔,๘๐๐	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้สัญจรที่สะดวกปลอดภัย	ถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๓ ตารางเมตร
๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๓ (เลียบลำเหมืองทุ่งปง)	๒๓๘,๒๐๐	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย	ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตารางเมตร
๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๕ (ซอยข้างอาคารอเนกประสงค์)	๑๙๔,๘๐๐	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย	ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อคสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน
๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๖ (จุดที่ ๑)	๕๖,๒๐๐	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้สัญจรที่สะดวกปลอดภัย	ถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๒ ตารางเมตร
๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๖ (จุดที่ ๒)	๔๔,๒๐๐	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้สัญจรที่สะดวกปลอดภัย	ถนน คสล. กว้าง ๒.๖๐เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘ ตารางเมตร

๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๖ (จุดที่ ๓)	๔๐,๒๐๐	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้สัญจรที่สะดวกปลอดภัย	ถนน คสล. กว้าง ๒.๘๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐ ตารางเมตร
๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๖ (จุดที่ ๔)	๔๕,๖๐๐	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้สัญจรที่สะดวกปลอดภัย	ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐ ตารางเมตร
๑๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๖ (จุดที่ ๕)	๕๕,๑๐๐	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้สัญจรที่สะดวกปลอดภัย	ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร
๑๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ชนิดโอเวอร์เลย์ หมู่ที่ ๙ (ซอยขึ้นห้วยพรเจ้า)	๒๔๒,๙๐๐	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้สัญจรที่สะดวกปลอดภัย	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตชนิดโอเวอร์เลย์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๘ ตารางเมตร
๑๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ชนิดโอเวอร์เลย์ หมู่ที่ ๒ (ซอย ๗)	๒๔๒,๙๐๐	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้สัญจรที่สะดวกปลอดภัย	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตชนิดโอเวอร์เลย์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๘ ตารางเมตร
๑๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ชนิดโอเวอร์เลย์ หมู่ที่ ๔	๒๔๒,๙๐๐	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้สัญจรที่สะดวกปลอดภัย	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตชนิดโอเวอร์เลย์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๘ ตารางเมตร
๑๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ชนิดโอเวอร์เลย์ หมู่ที่ ๗ (ซอย ๓ ทางเข้าวัดป่าสัก)	๒๔๒,๙๐๐	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้สัญจรที่สะดวกปลอดภัย	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตชนิดโอเวอร์เลย์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๘ ตารางเมตร

๑๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาบปิด คสล. หมู่ที่ ๘	๒๓๙,๗๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาบปิด คสล. และวางท่อ คสล.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร พร้อมฝาบปิด คสล. และวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน
รวม			๒,๓๐๕,๕๐๐		

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ มีดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวังเหนือโครงการออกร้านเพื่อแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	๑๐,๐๐๐	เพื่อแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	เข้าร่วมกิจกรรมและอุดหนุนกิจกรรม
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	โครงการดำเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร	๒๕,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาความรู้ด้านการเกษตร	สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	โครงการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐	เพื่อพัฒนาความรู้การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รวม			๖๕,๐๐๐		

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ มีดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑	ยุทธการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน	๕๐,๐๐๐	เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาหมอกควัน	รณรงค์และป้องกันอย่างต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน
๒	ยุทธการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการรกรักษา รักษารักษาแผ่นดิน	๒๕,๐๐๐	เพื่อสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้เกิดการรักษารักษาแผ่นดิน ห่วงแหนแผ่นดิน	จัดให้มีโครงการรกรักษา รักษารักษาแผ่นดินให้ประชาชนมีส่วนร่วม
๓	ยุทธการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการคลองสวยน้ำใส	๓๐,๐๐๐	เพื่อสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรแบบยั่งยืน	ปรับปรุงแหล่งน้ำต่าง ๆ เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึง
รวม			๑๐๕,๐๐๐		

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ มีดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑	ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
๒	ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร	โครงการจัดซื้อพวงมาลัยและช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้ในรัฐพิธี และกิจกรรมต่าง ๆ	๓,๐๐๐	เพื่อเป็นการร่วมกิจกรรมหรืองานราชพิธีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน	สนับสนุนการดำเนินงานหรือเข้าร่วมงานรัฐพิธีหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัหน่วยงาน
๓	ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร	โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ	๒๐,๐๐๐	เพื่อพัฒนาการบริหารงาน อบต.วังทรายคำให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ	จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ
๔	ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียน อบต.วังทรายคำ ๑ ปีสำนัก	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อเป็นการรองรับนักเรียน และมีอาคารสำหรับร่วมกิจกรรม	ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบการของโรงเรียน อบต.วังทรายคำ ๑ ปีสำนัก
๕	ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.วังทรายคำ (ห้องกองช่าง)	๒๙๙,๒๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน (ห้องกองช่าง)	ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.วังทรายคำ (ห้องกองช่าง)
๖	ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.วังทรายคำ (ห้องปลัด/คลัง)	๔๓,๘๐๐	เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานที่หน้าอยู่	ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน ห้องสำนักปลัด และห้องกองคลัง
๗	ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๕๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งของ อบต.วังทรายคำ	การดำเนินการจัดการเลือกตั้ง
๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	อุดหนุนเทศบาลตำบลวังเหนือโครงการจัดตั้งสถานที่กลางสำหรับศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.	๒๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลตำบลวังเหนือศูนย์รวมข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง อบต.	การจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส สามารถเข้ามารับข้อมูลข่าวสารได้ทุกภาคส่วน
รวม			๖๘๖,๐๐๐		

จ. การใช้จ่ายงบประมาณ

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	วงเงินตามสัญญา	คู่สัญญา	หมายเหตุ
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย	โครงการการดำเนินการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.	๕๐,๐๐๐	๐	-	-
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย	โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชราคนพิการและผู้ด้อยโอกาส	๒๕,๐๐๐	๐	-	-
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย	โครงการศึกษาดูงานมหกรรมศึกษาระดับภาค/ระดับ ประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐	๓๐,๐๐๐	๗,๔๗๐	นายปิยะพงษ์ ผ่องใส	-
๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย (เบิกพลักหักส่ง ให้ รร.)	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน ศึกษาค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียน อบต.วังทรายคำ ๑ ป่าสัก	๙,๔๖๐	๙,๔๖๐	รร.อบต. วังทรายคำ ๑ ป่าสัก	-
๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย (เบิกพลักหักส่ง ให้ รร.)	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่อง แบบนักเรียน) โรงเรียน อบต.วังทรายคำ ๑ ป่าสัก	๖,๖๐๐	๖,๖๐๐	รร.อบต. วังทรายคำ ๑ ป่าสัก	-
๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย (เบิกพลักหักส่ง ให้ รร.)	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)โรงเรียน อบต.วังทรายคำ ๑ ป่าสัก	๔,๔๐๐	๔,๔๐๐	รร.อบต. วังทรายคำ ๑ ป่าสัก	-
๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย (เบิกพลักหักส่ง ให้ รร.)	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่าจัด การเรียนการสอน) (รายหัว)โรงเรียน อบต. วังทรายคำ ๑ ป่าสัก	๓๗,๔๐๐	๓๗,๔๐๐	รร.อบต. วังทรายคำ ๑ ป่าสัก	-

๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ ชุมชน และการรักษาความสงบ เรียบร้อย (เบิกพริกหักส่ง ให้ รร.)	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง หลักสูตรสถาน ศึกษา) โรงเรียน อบต. วังทรายคำ ๑ ป่าสัก	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	รร.อบต. วังทรายคำ ๑ ป่าสัก	-
๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ ชุมชน และการรักษาความสงบ เรียบร้อย (เบิกพริกหักส่ง ให้ รร.)	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ ปรับปรุงห้องสมุด) โรงเรียน อบต. วังทรายคำ ๑ ป่าสัก	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	รร.อบต. วังทรายคำ ๑ ป่าสัก	-
๑๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ ชุมชน และการรักษาความสงบ เรียบร้อย (เบิกพริกหักส่ง ให้ รร.)	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ข้าราชการครู) โรงเรียน อบต.วังทรายคำ ๑ ป่าสัก	๙,๐๐๐	๐	-	-
๑๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ ชุมชน และการรักษาความสงบ เรียบร้อย (เบิกพริกหักส่ง ให้ รร.)	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหาร สถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๘,๐๐๐	๐	-	-
๑๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ ชุมชน และการรักษาความสงบ เรียบร้อย (เบิกพริกหักส่ง ให้ รร.)	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหาร สถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง เรียนรู้ในโรงเรียน อบต.วังทรายคำ ๑ ป่า สัก	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	รร.อบต. วังทรายคำ ๑ ป่าสัก	-
๑๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ ชุมชน และการรักษาความสงบ เรียบร้อย (เบิกพริกหักส่ง ให้ รร.)	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหาร สถานศึกษา (ค่าอินเทอร์เน็ต) โรงเรียน อบต. วังทรายคำ ๑ ป่าสัก	๙,๖๐๐	๙,๖๐๐	รร.อบต. วังทรายคำ ๑ ป่าสัก	-
๑๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ ชุมชน และการรักษาความสงบ เรียบร้อย (เบิกพริกหักส่ง ให้ รร.)	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถาน ศึกษา (ค่านั่งสือ) โรงเรียน อบต.วังทรายคำ ๑ ป่าสัก	๔,๔๐๐	๔,๔๐๐	รร.อบต. วังทรายคำ ๑ ป่าสัก	-

๑๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ ชุมชน และการรักษาความสงบ เรียบร้อย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษาจ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา เสพติดในสถาน ศึกษา	๒๑,๐๐๐	๐	-	-
๑๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ ชุมชน และการรักษาความสงบ เรียบร้อย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน อบต.วังทรายคำ ๑ ป่าสัก	๘๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	นางผ่องศรี กำสม	-
๑๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ ชุมชน และการรักษาความสงบ เรียบร้อย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน อาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปงวัง	๘๘,๒๐๐	๘๘,๒๐๐	นางศรีจันทร์ ชุมภูแก้ว	-
๑๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ ชุมชน และการรักษาความสงบ เรียบร้อย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านทุ่งฮี	๖๘,๖๐๐	๖๘,๖๐๐	นางศรีจันทร์ ชุมภูแก้ว	-
๑๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ ชุมชน และการรักษาความสงบ เรียบร้อย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านต้นฮ่าง	๑๒๗,๔๐๐	๑๒๒,๗๖๐	นางศรีจันทร์ ชุมภูแก้ว	--
๒๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ ชุมชน และการรักษาความสงบ เรียบร้อย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน อบต.วังทรายคำ ๑ ป่าสัก	๔๙,๐๐๐	๔๓,๒๐๐	นางผ่องศรี กำสม	-
๒๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ ชุมชน และการรักษาความสงบ เรียบร้อย (เบิกพลักหักส่งให้ รร.)	โครงการอบรมผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียน/ ปฐมวัย /อนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๒,๐๐๐	๐	-	-
๒๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ ชุมชน และการรักษาความสงบ เรียบร้อย	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน อบต. วังทรายคำ ๑ บ้านป่าสัก	๔๕,๗๖๐	๔๒,๔๐๗.๘๖	บ.เชียงใหม่ เฟรชมิลค์	-
๒๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ ชุมชน และการรักษาความสงบ เรียบร้อย	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านก้อ	๒๕๗,๙๒๐	๒๕๗,๙๒๐	บ.เชียงใหม่ เฟรชมิลค์	-

๒๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ ชุมชน และการรักษาความสงบ เรียบร้อย	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้าน ทุ่งฮี	๗๔,๘๘๐	๗๔,๘๘๐	บ.เชียงใหม่ เฟรชมิลค์	-
๒๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ ชุมชน และการรักษาความสงบ เรียบร้อย	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัง ทรายคำวิทยา (ปงวังอนุสร)	๑๑๐,๒๔๐	๘๑,๗๐๖.๙๒	บ.เชียงใหม่ เฟรชมิลค์	-
๒๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ ชุมชน และการรักษาความสงบ เรียบร้อย	โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านปงวัง	๓๗,๔๔๐	๓๗,๔๔๐	บ.เชียงใหม่ เฟรชมิลค์	-
๒๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ ชุมชน และการรักษาความสงบ เรียบร้อย	โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านต้นฮ้าง	๕๔,๐๘๐	๕๐,๐๘๐	บ.เชียงใหม่ เฟรชมิลค์	-
๒๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ ชุมชน และการรักษาความสงบ เรียบร้อย	โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านทุ่งฮี	๒๙,๑๒๐	๒๕,๑๒๐	บ.เชียงใหม่ เฟรชมิลค์	-
๒๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ ชุมชน และการรักษาความสงบ เรียบร้อย	โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านป่าสัก	๒๐,๘๐๐	๑๑,๙๔๘.๒๔	บ.เชียงใหม่ เฟรชมิลค์	-
๓๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ ชุมชน และการรักษาความสงบ เรียบร้อย	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	๐	-	-
๓๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ ชุมชน และการรักษาความสงบ เรียบร้อย	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กนักเรียน/เด็กเล็ก ของสถานศึกษาสังกัด อบต. วังทรายคำ	๓๐,๐๐๐	๐	-	-
๓๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ ชุมชน และการรักษาความสงบ เรียบร้อย (เบิกพริกหักส่งให้ ศูนย์เด็กเล็ก)	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เป็นค่าจัดการ เรียนการสอน (รายหัว) (ค่าสื่อการเรียนการ สอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนา เด็กเล็ก ศพด.ปงวัง)	๓๐,๖๐๐	๓๐,๖๐๐	เบิกพริกหักส่งให้ กองการศึกษา	-

๓๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ ชุมชน และการรักษาความสงบ เรียบร้อย (เบิกพริกหักส่งให้ ศูนย์เด็กเล็ก)	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นค่าจัดการ เรียนการสอน (รายหัว) (ค่าสื่อการเรียนการ สอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนา เด็กเล็ก ศพด.ทุ่งฮี)	๒๓,๘๐๐	๒๓,๘๐๐	เบิกพริกหักส่งให้ กองการศึกษา	-
๓๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ ชุมชน และการรักษาความสงบ เรียบร้อย (เบิกพริกหักส่งให้ ศูนย์เด็กเล็ก)	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เป็นค่าจัดการ เรียนการสอน (รายหัว) (ค่าสื่อการเรียน การสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่น พัฒนาเด็กเล็ก ศพด.ต้นฮ่าง)	๔๔,๒๐๐	๔๔,๒๐๐	เบิกพริกหักส่งให้ กองการศึกษา	-
๓๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ ชุมชน และการรักษาความสงบ เรียบร้อย (เบิกพริกหักส่งให้ ศูนย์เด็กเล็ก)	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เป็นค่าจัดการ เรียนการสอน (รายหัว) (ค่าสื่อการเรียนการ สอนวัสดุการ ศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนา เด็กเล็ก ศพด.ป่าสัก)	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	เบิกพริกหักส่งให้ กองการศึกษา	-
๓๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ ชุมชน และการรักษาความสงบ เรียบร้อย	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๘๐,๐๐๐	๓๙,๗๓๖	นายหงษ์ฟ้า สายใจ	-
๓๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ ชุมชน และการรักษาความสงบ เรียบร้อย	โครงการรณรงค์การฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า	๒๕,๐๐๐	๐	-	-
๓๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ ชุมชน และการรักษาความสงบ เรียบร้อย	โครงการจัดหาวัสดุกีฬาหมู่บ้าน	๔๕,๐๐๐	๐	-	-
๓๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ ชุมชน และการรักษาความสงบ เรียบร้อย	โครงการกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม มหาธา	๑๐,๐๐๐	๐	-	-
๔๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ ชุมชน และการรักษาความสงบ เรียบร้อย	โครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม มหาธา	๑๐,๐๐๐	๐	-	-

๔๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ ชุมชน และการรักษาความสงบ เรียบร้อย	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๙๐,๐๐๐	๐	-	-
๔๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ ชุมชน และการรักษาความสงบ เรียบร้อย	โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา	๑๐,๐๐๐	๐	-	-
๔๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ ชุมชน และการรักษาความสงบ เรียบร้อย	โครงการประเพณีสงกรานต์	๕๐,๐๐๐	๐	-	-
๔๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ ชุมชน และการรักษาความสงบ เรียบร้อย	โครงการจัดงานประเพณีสลากภัตของ ตำบล วังทรายคำ	๑๒๐,๐๐๐	๐	-	-
๔๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ ชุมชน และการรักษาความสงบ เรียบร้อย	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ใน ช่วงเทศกาลสำคัญ	๓๐,๐๐๐	๖,๗๖๐	-	-
๔๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ ชุมชน และการรักษาความสงบ เรียบร้อย	โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	๓๐,๐๐๐	๑,๘๐๐	-	-
๔๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ ชุมชน และการรักษาความสงบ เรียบร้อย	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	๑๙,๕๐๐	๐	-	-
๔๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ ชุมชน และการรักษาความสงบ เรียบร้อย	โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)	๒๕,๐๐๐	๐	-	-
๔๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ ชุมชน และการรักษาความสงบ เรียบร้อย	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลด้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๐	๖๐,๐๐๐	๘,๗๐๐	-	-

๕๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม ชุมชน และการรักษาความสงบ เรียบร้อย	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๕,๒๐๐,๐๐๐	๕,๕๓๐,๘๐๐	ผู้สูงอายุ	-
๕๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม ชุมชน และการรักษาความสงบ เรียบร้อย	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๙๐๐,๐๐๐	๑,๑๘๐,๘๐๐	ผู้พิการ	-
๕๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม ชุมชน และการรักษาความสงบ เรียบร้อย	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๓๘,๐๐๐	๑๓๘,๕๐๐	ผู้ป่วยเอดส์	-
๕๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม ชุมชน และการรักษาความสงบ เรียบร้อย	เงินสำรองจ่าย	๔๔๑,๙๓๑	๑๕๘,๐๒๐	-	-
๕๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนออมบุญวัน ละบาท	๙๐,๐๐๐	-	-	-
๕๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย	โครงการแสดงความสำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณ	๒๕๐,๐๐๐	๖๗,๘๐๐		รายการใหม่
๕๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอวังเหนือ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กิ่งกาชาดอำเภอ วังเหนือ	-
๕๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย	อุดหนุนโรงเรียนบ้านก่อสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน	๔๙๖,๐๐๐	๕๓๒,๐๐๐	โรงเรียนบ้านก่อ	
๕๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย	อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งฮีสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน	๑๔๔,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	โรงเรียนบ้านทุ่งฮี	-
๕๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย	อุดหนุนโรงเรียนวังทรายคำวิทยา (ปงวัง อนุสรณ์) สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	๒๑๒,๐๐๐	๒๑๒,๐๐๐	โรงเรียน วังทรายคำวิทยา	-
๖๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย	อุดหนุนโรงเรียนบ้านก่อจ้างครูสอนวิชา ภาษาอังกฤษ	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	โรงเรียนบ้านก่อ	-

๖๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย	อุดหนุนโรงเรียนวังทรายคำวิทยา (ปงวังอนุสรณ์) จ้างครูพิเศษเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	โรงเรียนวังทรายคำวิทยา	-
๖๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย	อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งฮี (จ้างครูพิเศษ) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	โรงเรียนบ้านทุ่งฮี	-
๖๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย	อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน	๖๗,๕๐๐	๖๗,๕๐๐	ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน	-
๖๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวังเหนือ โครงการจัดสนับสนุนกิจกรรมงานรัฐพิธี	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ปกครองอำเภอวังเหนือ	-
๖๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมสนับสนุนการจัดงานมหกรรมก่องปูจังหวัดลำปางประจำปี ๒๕๖๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	สภาวัฒนธรรม	-
๖๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย	อุดหนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลวังทรายคำโครงการศูนย์เรียนรู้ตำบลวังทรายคำ	๓๕,๐๐๐	๐	กศน.	-
๖๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย	อุดหนุนโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ร.ร.ปงวังอนุสรณ์	รายการใหม่

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ มีดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	วงเงินตามสัญญา	คู่สัญญา	วันที่เริ่มสัญญา
๑.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๕,๑๐๐	-	๑๘/๐๑/๒๕๖๐
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ (ซอย ๒)	๑๓๕,๐๐๐	๑๒๓,๐๐๐	หจก.เกษมชัย พาณิช	๒๙/๐๘/๒๕๖๐
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑ (ซอย ๕)	๘๔,๘๐๐	๗๖,๐๐๐	หจก.เกษมชัย พาณิช	๓๑/๐๘/๒๕๖๐
๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๓ (เลียบลำเหมืองทุ่งปง)	๒๓๘,๒๐๐	๒๑๗,๕๐๐	หจก.ลำปางเพิ่มพูน	๒๙/๐๘/๒๕๖๐
๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ (ซอยข้างอาคารอเนก ประสงค์)	๑๙๔,๙๐๐	๑๗๔,๕๐๐	หจก.ดวงดีคอนกรีต	๒๒/๐๘/๒๕๖๐
๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ (จุดที่ ๑)	๕๖,๒๐๐	๕๒,๐๐๐	หจก.เกษมชัย พาณิช	๒๒/๐๘/๒๕๖๐
๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ (จุดที่ ๒)	๔๔,๒๐๐	๔๑,๐๐๐	หจก.เกษมชัย พาณิช	๒๙/๐๘/๒๕๖๐
๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ (จุดที่ ๓)	๔๐,๒๐๐	๓๗,๐๐๐	หจก.เกษมชัย พาณิช	๒๒/๐๘/๒๕๖๐
๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ (จุดที่ ๔)	๔๕,๖๐๐	๔๒,๕๐๐	หจก.เกษมชัย พาณิช	๒๙/๐๘/๒๕๖๐
๑๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ (จุดที่ ๕)	๕๕,๑๐๐	๕๑,๕๐๐	หจก.เกษมชัย พาณิช	๓๑/๐๘/๒๕๖๐
๑๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชนิดโอเวอร์เลย์ หมู่ที่ ๙ (ซอยขึ้นห้วยพระเจ้า)	๒๔๒,๙๐๐	๒๒๗,๕๐๐	หจก.ดวงดีคอนกรีต	๑๐/๑๑/๒๕๕๙

๑๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชนิดโอเวอร์เลย์ หมู่ที่ ๒ (ซอย ๗)	๒๔๒,๙๐๐	๒๒๗,๕๐๐	หจก.ดวงดีคอนกรีต	๑๑/๑๑/๒๕๕๙
๑๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชนิดโอเวอร์เลย์ หมู่ที่ ๔	๒๔๒,๙๐๐	๒๒๗,๕๐๐	หจก.ดวงดีคอนกรีต	๑๑/๑๑/๒๕๕๙
๑๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชนิดโอเวอร์เลย์ หมู่ที่ ๗ (ซอย ๓ ทางเข้าวัดป่าสัก)	๒๔๒,๙๐๐	๒๒๗,๕๐๐	หจก.ดวงดีคอนกรีต	๑๐/๑๑/๒๕๕๙
๑๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล. หมู่ที่ ๘	๒๔๒,๙๐๐	๒๓๗,๕๐๐	ร้านทองใบธูรกิจ	๔/๐๘/๒๕๖๐

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ มีดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	วงเงินตามสัญญา	คู่สัญญา	หมายเหตุ
๑	ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ	โครงการดำเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร	๒๕,๐๐๐	๐	-	-
๒	ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ	โครงการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐	๐	-	-
๓	ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำดอกไม้จันทน์	๓๐,๐๐๐	๑๔,๗๙๐	-	รายการใหม่
๔	ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ	โครงการปลูกดอกดาวเรือง	๒๐,๐๐๐	๑๕,๖๗๐	-	รายการใหม่
๕	ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวังเหนือ โครงการออกร้านเพื่อแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	อำเภอวังเหนือ	-

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ มีดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	วงเงินตามสัญญา	คู่สัญญา	หมายเหตุ
๑	ยุทธการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน	๕๐,๐๐๐	๐	-	-
๒	ยุทธการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการรกรน้ำ รกรป่า รักษาแผ่นดิน	๒๕,๐๐๐	๐	-	-
๓	ยุทธการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการคลองสอยน้ำใส	๓๐,๐๐๐	๐	-	-

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ มีดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	วงเงินตามสัญญา	คู่สัญญา	หมายเหตุ
๑	ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	๐	-	-
๒	ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร	โครงการจัดซื้อพวงมาลัย และช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ในรัฐพิธี และกิจกรรมต่าง ๆ	๓,๐๐๐	๕๐๐	ร้านวังเหนือ	-
๓	ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร	โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ	๒๐,๐๐๐	๐	-	-
๔	ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวังทรายคำ ๑ ป่าสัก	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๖,๐๐๐	หจก.วังเหนือ วัสดุก่อสร้าง	-
๕	ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.วังทรายคำ (ห้องกองช่าง)	๒๙๙,๒๐๐	๒๙๗,๕๐๐	หจก.วังเหนือ วัสดุก่อสร้าง	-
๖	ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.วังทรายคำ (ห้องปลัด/คลัง)	๔๓,๘๐๐	๔๒,๐๐๐	หจก.วังเหนือ วัสดุก่อสร้าง	-
๗	ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๕๐,๐๐๐	๐	-	-
๘	ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร	อุดหนุนเทศบาลตำบลวังเหนือโครงการจัดตั้งสถานที่กลางสำหรับศูนย์รวมข่าวสาร	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	เทศบาลตำบล วังเหนือ	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำมีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๙๔ โครงการ โดยได้มีการ ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม ๗๒ โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนเงิน ๑๒,๓๗๗,๖๖๙.๐๒ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย (เพิ่มรายการใหม่ ๒)	๖๕	๑๐,๑๘๒,๘๓๑.๐๐	๔๗ รายการใหม่	๙,๖๓๓,๖๐๙.๐๒
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๕	๒,๓๐๕,๕๐๐.๐๐	๑๕	๒,๑๔๗,๖๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ (เพิ่มรายการใหม่ ๒)	๓	๖๕,๐๐๐.๐๐	๕ รายการใหม่	๔๐,๔๖๐.๐๐
ยุทธการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร	๘	๖๘๖,๐๐๐.๐๐	๕	๕๔๖,๐๐๐.๐๐
รวม	๙๔	๑๓,๖๙๔,๓๓๑.๐๐	๗๒	๑๒,๓๗๗,๖๖๙.๐๒

(ไม่รวมค่าใช้จ่ายประจำ)

จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	วงเงินตามสัญญา	คู่สัญญา	วันที่เริ่มสัญญา	หมายเหตุ
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑	๒,๗๕๐,๐๐๐	๒,๗๕๐,๐๐๐	หจก.ส.สมัยก่อสร้าง รุ่งเรือง	๑๓/๑๒/๒๕๕๙	
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคม/ชุมชน และการ รักษาความสงบ เรียบร้อย	ค่าเช่าบ้าน ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๔๑,๔๐๐	๔๑,๔๐๐			
รวม			๒,๗๙๑,๔๐๐	๒,๗๙๑,๔๐๐			

จากการจ่ายขาดเงินสะสม

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	วงเงินตามสัญญา	คู่สัญญา	วันที่เริ่มสัญญา	หมายเหตุ
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติก ม.๑	๒๐๙,๑๐๐	๒๐๗,๐๐๐	หจก.ดวงดีคอนกรีต	๑๐/๐๓/๒๕๖๐	
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติก ม.๖	๒๙๔,๙๐๐	๒๙๒,๐๐๐	หจก.ดวงดีคอนกรีต	๑๓/๐๓/๒๕๖๐	
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติก ม.๗	๒๙๔,๙๐๐	๒๙๒,๐๐๐	หจก.ดวงดีคอนกรีต	๑๐/๐๓/๒๕๖๐	
๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติก ม.๔	๒๙๔,๙๐๐	๒๙๐,๐๐๐	หจก.ดวงดีคอนกรีต	๑๓/๐๓/๒๕๖๐	
๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติก ม.๓	๒๘๑,๕๐๐	๒๗๙,๐๐๐	หจก.ดวงดีคอนกรีต	๑๓/๐๓/๒๕๖๐	
๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๓	๒๙๓,๓๐๐	๒๙๑,๐๐๐	หจก.ดวงดีคอนกรีต	๔/๐๔/๒๕๖๐	
๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๘	๒๙๓,๓๐๐	๒๙๑,๐๐๐	หจก.ดวงดีคอนกรีต	๔/๐๔/๒๕๖๐	

๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาบปิด คสล. หมู่ที่ ๒	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๔,๐๐๐	ร้านทองใบรุรกิจ	๘/๐๕/๒๕๖๐	
๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑	๕๙,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	หจก.ดวงดีคอนกรีต	๙/๐๖/๒๕๖๐	
๑๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำพร้อมท่อ หมู่ที่ ๑	๑๗๑,๘๐๐	๑๖๙,๘๐๐	หจก.ดวงดีคอนกรีต	๙/๐๕/๒๕๖๐	
๑๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ ๑	๙๐,๒๐๐	๘๗,๕๐๐	หจก.ดวงดีคอนกรีต	๙/๐๕/๒๕๖๐	
๑๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด. อบต.วังทรายคำ	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	หจก.ดวงดีคอนกรีต	๓๐/๐๕/๒๕๖๐	
๑๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. หมู่ที่ ๙	๒๙๐,๙๐๐	๒๘๘,๙๐๐	หจก.ดวงดีคอนกรีต	๓๐/๐๕/๒๕๖๐	
๑๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๘	๓๑๔,๐๐๐	๓๑๑,๐๐๐	หจก.ดวงดีคอนกรีต	๓๐/๐๕/๒๕๖๐	
๑๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมแซมคอสสะพาน หมู่ที่ ๕	๘๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	หจก.ลำปางเพิ่มพูน	๒๒/๐๗/๒๕๖๐	
รวม			๓,๕๗๕,๘๐๐	๓,๕๓๔,๒๐๐			

คิดเป็นงบประมาณ : ตามข้อบัญญัติประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
: จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
: จากการจ่ายขาดเงินสะสม
รวมทั้งสิ้นงบประมาณทั้งสิ้น

เป็นเงิน ๔,๒๐๕,๓๘๙.๐๒ บาท
เป็นเงิน ๒,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เป็นเงิน ๓,๕๓๔,๒๐๐.๐๐ บาท
เป็นเงิน ๑๐,๔๘๙,๕๘๙.๐๒ บาท

ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๐๐ ของแผนพัฒนาประจำปี ๒๕๖๐

ข. ผลการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๐ และได้ลงระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท.(eplan) โดยได้รวบรวมรายจ่ายประจำที่มีการวางแผนการดำเนินการและการอนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา การเบิกจ่าย ไว้ในข้อมูลการรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดังนี้

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย		๑๐๐%	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๖๗	๑๐,๔๘๒,๘๓๑.๐๐	๖๗	๑๐,๔๘๒,๘๓๑.๐๐	๔๗	๙,๖๓๓,๔๙๙.๐๒	๔๗	๙,๖๓๓,๔๙๙.๐๒	๗๐.๑๔	๙๑.๘๙
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๗	๒,๔๔๗,๕๐๐.๐๐	๑๗	๒,๔๔๗,๕๐๐.๐๐	๑๗	๒,๔๔๘,๐๐๐.๐๐	๑๗	๒,๔๔๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	๕	๑๑๕,๐๐๐.๐๐	๕	๑๑๕,๐๐๐.๐๐	๓	๔๐,๔๖๐.๐๐	๓	๔๐,๔๖๐.๐๐	๖๐.๐๐	๓๕.๑๘
๔.ยุทธการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๓	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	-	๐.๐๐	๐	๐
๕.ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร	๗	๖๘๖,๐๐๐.๐๐	๗	๖๘๖,๐๐๐.๐๐	๔	๕๕๕,๕๐๐.๐๐	๔	๕๕๕,๕๐๐.๐๐	๕๗.๑๔	๘๐.๙๗

(ไม่รวมรายจ่ายประจำ)

รายจ่ายตามประมาณการ			
รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละ
งบกลาง -เงินสมทบกองทุนประกันสังคม -เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ -เบี้ยยังชีพคนพิการ -เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ -สำรองจ่าย -รายจ่ายตามข้อผูกพัน -เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบพ)	7,697,250.00	7,371,432.00	95.77
เงินเดือน (การเมือง)	2,358,320.00	2,175,120.00	92.23
เงินเดือน (ประจำ)	7,679,820.00	6,468,796.98	84.23
ค่าตอบแทน (สวัสดิการข้าราชการ) -ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -ค่าเช่าบ้าน -เงินช่วยเหลือบุตร	630,950.00	315,300.00	49.97
ค่าใช้จ่าย -รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ -รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ -รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	3,759,740.00	2,659,245.05	70.72
ค่าวัสดุ -วัสดุสำนักงาน -วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -วัสดุคอมพิวเตอร์ -วัสดุงานบ้านงานครัว -วัสดุยานพาหนะและขนส่ง -วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น -วัสดุอื่น ๆ	1,409,720.00	1,081,972.27	76.75
ค่าสาธารณูปโภค -ค่าไฟฟ้า -ค่าน้ำประปา -ค่าบริการโทรศัพท์ -ค่าบริการไปรษณีย์ -ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	402,000.00	159,682.33	39.72
รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละ
ค่าครุภัณฑ์	1,218,000.00	277,380.00	22.77
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,648,500.00	2,498,000.00	94.31
รายจ่ายอื่น	20,000.00	-	0
เงินอุดหนุน	1,375,700.00	1,112,000.00	80.83
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	29,200,000.00	24,118,928.63	
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		2,791,400	

ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาสามปีของ อบต.วังทรายคำ

จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาตำบลสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐	จำนวนโครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาตำบลสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐			คิดเป็นร้อยละ
	ตามข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๒๕๕๘	ตามโครงการจ่ายขาด เงินสะสมปีงบประมาณ ๒๕๕๘	รวมเป็นทั้งสิ้น	
๖๖	๔๘	๐	๔๘	๗๒.๗๓

ตารางสรุปผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

๑. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. ม.๑	๓๒๑,๕๐๐.๐๐	๓๑๖,๐๐๐.๐๐	/			คก.จ่ายขาด
๒	ปรับปรุงบ่อขยะ ทำทางเดินโดยรอบ ม.๑	๑๙๔,๐๐๐.๐๐	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	/			คก.จ่ายขาด
๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล. ม.๒	๒๙๕,๙๐๐.๐๐	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	/			คก.จ่ายขาด
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๓	๒๒๙,๓๐๐.๐๐	๒๑๗,๐๐๐.๐๐	/			คก.จ่ายขาด
๕	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๓	๔๘,๔๐๐.๐๐	๔๗,๐๐๐.๐๐	/			คก.จ่ายขาด
๖	ปรับปรุงบ่อขยะ บ้านปงวัง ม.๓	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๑,๕๐๐.๐๐	/			คก.จ่ายขาด
๗	ปรับเปลี่ยนฐานถังเก็บน้ำประปา ม.๓	๙๑,๔๐๐.๐๐	๘๘,๔๐๐.๐๐	/			คก.จ่ายขาด
๘	ก่อสร้างฝารางระบายน้ำ คสล. ม.๔	๔๓,๗๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	/			คก.จ่ายขาด
๙	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชนิดโอเวอร์เลย์ ม.๔	๔๙๐,๗๐๐.๐๐	๔๘๘,๐๐๐.๐๐	/			คก.จ่ายขาด
๑๐	ปรับปรุงระบบประปา ม.๕	๔๙๐,๖๐๐.๐๐	๔๘๙,๐๐๐.๐๐	/			คก.จ่ายขาด
๑๑	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๖	๔๘,๖๐๐.๐๐	๔๗,๐๐๐.๐๐	/			คก.จ่ายขาด
๑๒	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชนิดโอเวอร์เลย์ ม.๖	๔๙๐,๗๐๐.๐๐	๔๘๘,๐๐๐.๐๐	/			คก.จ่ายขาด
๑๓	ก่อสร้างลานคอนกรีตเทหอยะ ม.๗	๖๙,๘๐๐.๐๐	๖๘,๐๐๐.๐๐	/			คก.จ่ายขาด
๑๔	ปรับปรุงระบบประปา ม.๗	๓๘๖,๒๐๐.๐๐	๓๘๔,๐๐๐.๐๐	/			คก.จ่ายขาด
๑๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ปรับพื้นที่รองรับราง ม.๗	๒๕,๕๐๐.๐๐	๒๓,๐๐๐.๐๐	/			คก.จ่ายขาด
๑๖	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านพร้อมวางท่อ PVC ๒" ม.๘	๑๗๕,๐๐๐.๐๐	๑๗๓,๕๐๐.๐๐	/			คก.จ่ายขาด
๑๗	ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. พร้อมวางท่อ Q ๐.๘๐ ม. ม.๘	๒๑๔,๖๐๐.๐๐	๒๐๙,๐๐๐.๐๐	/			คก.จ่ายขาด
๑๘	ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. พร้อมประตุน้ำเหล็ก ม.๙	๔๙๖,๖๐๐.๐๐	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	/			คก.จ่ายขาด
๑๙	ซ่อมแซมสายไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ ม.๓	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	/			

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๒๐	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บริเวณหน้า รพ.สต. ม.๓	๙๙,๘๐๐.๐๐	๙๙,๘๐๐.๐๐	/			
๒๑	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาพร้อมเปลี่ยนถังกรองน้ำแสดนเลส พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ จุด ม.๖	๕๖,๐๐๐.๐๐	๕๖,๐๐๐.๐๐	/			
๒๒	ขุดลอกเปิดทางน้ำลำน้ำแม่แสด พร้อมเรียงกระสอบทราย ม.๖	๒๑,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	/			
๒๓	ขุดลอกเปิดทางน้ำกั้นแม่น้ำวังเพื่อบรรเทาภัยแล้ง	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	/			
๒๔	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สธ.ศพด.๓) ม.๖	๒,๙๕๖,๐๐๐.๐๐	๒,๙๓๐,๐๐๐.๐๐	/			อุดหนุนเฉพาะกิจ
๒๕	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแจ่มเพื่อเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลวังทรายคำ	๒,๕๗๖,๐๖๒.๓๖	๒,๕๗๖,๐๖๒.๓๖	/			
รวมรายจ่ายจริง			๙,๗๕๖,๗๖๒.๓๖				

๒. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	แนวคิดการพัฒนา ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการภูมิรักษ์ถิ่นพื้นที่สีเขียว	๒๐,๐๐๐.๐๐	-			/	
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า	๔๐,๐๐๐.๐๐	-			/	
๓	อุดหนุนโครงการสนับสนุนการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน	๑๐,๐๐๐.๐๐	-			/	
รวมรายจ่ายจริง			-				

๓. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม/ชุมชน

ลำดับที่	แนวคิดการพัฒนา ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	ดำเนินการแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๑๑,๑๘๐.๐๐	๑๑,๑๘๐.๐๐	/			
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน	๗,๘๐๐.๐๐	๗,๘๐๐.๐๐	/			
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน	๕,๒๐๐.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐	/			
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)	๔๔,๒๐๐.๐๐	๔๔,๒๐๐.๐๐	/			
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตร	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	/			
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	/			
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน	๙,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	/			
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๘,๐๐๐.๐๐	-			/	
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	/			
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	๙,๖๐๐.๐๐	๙,๖๐๐.๐๐	/			
๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน	๕,๒๐๐.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐	/			

ลำดับที่	แนวคิดการพัฒนา ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	๒๑,๐๐๐	-			/	
๑๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน อบต.วังทรายคำ ๑ บ้านป่าสัก	๑๐๔,๐๐๐.๐๐	๙๔,๓๐๐.๐๐	/			
๑๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๖๙,๖๐๐.๐๐	๓๓๕,๗๒๐.๐๐	/			
๑๕	โครงการอบรมผู้ปกครองเด็กก่อนเข้าวัยเรียนและปฐมวัย	๑๒,๐๐๐.๐๐	-			/	
๑๖	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๔๒๘.๐๐	/			
๑๗	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๘๐,๐๐๐.๐๐	๖๘,๕๖๐.๐๐	/			
๑๘	โครงการรณรงค์ป้องกันฉีดยาวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า	๒๕,๐๐๐.๐๐	-			/	
๑๙	โครงการดำเนินงานของกลุ่มสตรีในชุมชน	๔๕,๐๐๐.๐๐	-			/	
๒๐	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	/			
๒๑	โครงการกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ, วันแม่แห่งชาติ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๓๒๐.๐๐	/			
๒๒	โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำแผน	๒๐,๐๐๐.๐๐	-			/	
๒๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	/			
๒๔	โครงการปิดทองหลังพระ	๓๐,๐๐๐.๐๐	-			/	
๒๕	โครงการศึกษาเพื่อการต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๔,๔๐๐.๐๐	/			
๒๖	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด	๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	/			
๒๗	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๘๐๐.๐๐	/			
๒๘	โครงการศึกษาดูงานนมหรรณการศึกษาระดับภาค/ระดับ ประเทศปี ๒๕๕๘	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	/			

ลำดับที่	แนวคิดการพัฒนา ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๙	โครงการจัดหาวัสดุกีฬาหมู่บ้าน	๔๕,๐๐๐.๐๐	-			/	
๓๐	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๗,๐๗๕.๐๐	/			
๓๑	โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	/			
๓๒	โครงการประเพณีสงกรานต์	๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	/			
๓๓	โครงการประเพณีสลากพัตร	๘๐,๐๐๐.๐๐	-			/	
๓๔	โครงการการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลวังทรายคำ	๒๕,๐๐๐.๐๐	-			/	
๓๕	โครงการการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	/			
๓๖	โครงการแข่งขันกีฬาวิ่งใต้-ทรายคำ	๒๕,๐๐๐.๐๐	-			/	
๓๗	โครงการดำเนินการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๘,๑๙๐.๐๐	/			
๓๘	อุดหนุนเทศบาลตำบลบ้านใหม่โครงการขอรับเงินอุดหนุนงาน ประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อพญาวัน	๑๐,๐๐๐.๐๐	-			/	
๓๙	อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจกรรมงานรัฐพิธี	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	/			
๔๐	อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณียี่เป็งอำเภอ วังเหนือ	๘๐,๐๐๐.๐๐	-			/	
๔๑	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมวังเหนือโครงการสนับสนุนการจัด มหกรรมกองปู่จา	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	/			
๔๒	อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานโครงการบริการด้านสาธารณสุขใน เขตหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่บ้านละ ๗,๕๐๐ บาท	๖๗,๕๐๐.๐๐	๖๗,๕๐๐.๐๐	/			
๔๓	อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งฮีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัด การศึกษา	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	/			
๔๔	อุดหนุนโรงเรียนบ้านปางวังโครงการจัดจ้างครูพิเศษเพื่อการ ประกันคุณภาพการศึกษา	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	/			

ลำดับที่	แนวคิดการพัฒนา ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๔๕	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด	๘๕๖,๐๐๐.๐๐	๘๕๖,๐๐๐.๐๐	/			
๔๖	อุดหนุนโรงเรียนบ้านก้อโครงการจ้างสอนครูภาษาอังกฤษ	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	/			
๔๗	อุดหนุนการเรียนรู้ชุมชนตำบลวังทรายคำ โครงการศูนย์การเรียนรู้ตำบลวังทรายคำ (กศน)	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	/			
๔๘	โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๖,๑๐๐.๐๐	/			
๔๙	อุดหนุนโครงการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำปาง (ศอ.ปส.จ.ลำปาง)	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	/			
รวมรายจ่ายจริง			๒,๓๘๒,๙๒๓.๐๐				

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

ลำดับที่	แนวคิดการพัฒนา ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	อุดหนุนโครงการออกร้านเพื่อแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในงานฤดูหนาวและงานกาชาดจังหวัดลำปาง	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	/			
๒	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอวังเหนือ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	/			
รวมรายจ่ายจริง			๒๐,๐๐๐.๐๐				

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

ลำดับที่	แนวคิดการพัฒนา ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	/			
๒	โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่น	๑๐๖,๐๐๐.๐๐	๑๐๖,๐๕๐.๐๐	/			
๓	โครงการจัดการเลือกตั้ง	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	-			/	
๔	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนโครงการจัดตั้งสถานที่กลางสำหรับเป็นศูนย์รวม ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	/			
รวมรายจ่ายจริง			๑๒๖,๕๐๐.๐๐				

ซึ่งจากการติดตามประเมินผลโครงการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
วังทรายคำ พบว่า มีจำนวนโครงการที่บรรลุไว้ในแผนเฉพาะในปี ๒๕๕๙ ทั้งสิ้น **๖๖ โครงการ** องค์การบริหารส่วนตำบล
วังทรายคำ สามารถนำไปดำเนินการทั้งสิ้น **๔๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๗๓** ของจำนวนโครงการทั้งหมด
ประกอบกับการพิจารณาตามแนวทางที่คณะกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาตำบลได้กำหนดแนวทางไว้ ดังนี้

๑. จากการติดตามสอบถามจากประชาคมหมู่บ้านและประชาชนในหมู่บ้าน

พบว่าประชาคมหมู่บ้านมีความพอใจกับผลการดำเนินงานโครงการทุกโครงการและเห็นว่าโครงการที่ดำเนินการไป
แล้วนั้นเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากและมีความพึงพอใจที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำสามารถ
แก้ไขงานให้ตรงกับความต้องการของประชาคมหมู่บ้านได้

๒. ให้นำจำนวนโครงการที่ได้รับการบรรลุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๑ เฉพาะปี ๒๕๕๙
มาคิดเทียบว่า สามารถนำมาบรรลุลงในข้อบัญญัติงบประมาณ หรือสามารถ ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติได้โดยคิดเป็นร้อยละ
เท่าใดของ **จำนวนโครงการในปี ๒๕๕๙ หากนำไปสู่การปฏิบัติได้เกินกว่าร้อยละ ๗๐** ก็จะถือได้ว่าแผนพัฒนาตำบลสามปี
พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๑ ประสบผลสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลสามปีพบว่า พิจารณาเทียบว่าสามารถนำ
โครงการที่บรรลุไว้ในแผนพัฒนาตำบลสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๑ เฉพาะปี ๒๕๕๙ ไปสู่การนำไปปฏิบัติได้เกินกว่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงสามารถสรุปได้ว่าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลวังทรายคำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ และสามารถนำมาคิดเป็นระดับความสำเร็จในการ
บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ได้เท่ากับร้อยละ **๗๒.๗๓**

๓. การทำแผนพัฒนาตำบลสามปีเป็นไปตามวิสัยทัศน์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ คือ

“เป็นองค์กรการพัฒนาที่มีการบริหารจัดการที่ดี ยกระดับการศึกษาในระดับปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน และมุ่งสู่การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนที่ยั่งยืน” และ เป็นไปตามยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ ดังนั้นจึงสามารถ
สรุปได้ว่าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ และสามารถนำมาคิดเป็นระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐) ได้เท่ากับร้อยละ **๗๒.๗๓**

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

- แผนปฏิบัติงานคลาดเคลื่อนในห้วงเวลาดำเนินการเนื่องจากการรับเงินจัดสรรจากรัฐบาลไม่แน่นอน

แนวทางแก้ไข

- มีการดำเนินการโดยการโอนงบประมาณรายจ่าย และการจ่ายขาดเงินสะสม ตามความเหมาะสม
เท่าที่จะทำได้

นม สำหรับ รร.อบต.๑ ป่าสัก	๔๙,๘๕๐	๓๑๙๑.๕๒
นม รร.ในพื้นที่	๔๑๕,๘๓๐	๕๙๑๓.๔๒
นม ศูนย์เด็กเล็ก	๑๓๖,๒๒๐	๕๓๐๕.๓๘
อาหารกลางวัน รร.บ้านก่อ	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐
อาหารกลางวัน รร.บ้านทุ่งฮี	๑๖๔,๐๐๐	๑๒,๐๐๐
อาหารกลางวัน รร.ปวงวิท	๒๑๒๐๐๐	๒๑๒๐๐๐